

Bài Học 5

*27 Tháng 10 – 2 Tháng 11

Khôn Lớn Trong Đấng Christ



Độc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Ê-sai 35:10; Mác 10:45; Rô-ma 6:12-23; Ê-phê-sô 6:12; Cô-lô-se 1:16; Ga-la-ti 4:1-11; Cô-lô-se 2:15.

Câu Gốc: “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15).

Tư Tưởng Quan Trọng: Sự chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá cho thấy Cơ Đốc nhân có thể lớn lên trong sự chiến thắng trọn vẹn.

Có một điều được thêm vào những niềm tin căn bản của hội thánh cách đây không lâu. Điều này được bỏ phiếu chấp thuận tại Hội nghị thứ năm mươi tám của Toàn Cầu Tổng hội vào năm 2005. Điều đó có tên là “Khôn lớn trong Đấng Christ.” Lời tuyên ngôn này gồm những điểm quan trọng sau đây: (1) Đức Chúa Giê-su đã đánh bại Sa-tan và các đạo quân của nó. (2) Qua Đấng Christ, sự chiến thắng trên những quyền lực này trong đời sống cá nhân thì có thể được. (3) Cuối cùng, có những điều kiện trước khi một người có thể có những chiến thắng này trong kinh nghiệm của mình.

Các điều này sẽ được thảo luận trong ba bài học kế tiếp. Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu bản chất của sự chiến thắng mà Đấng Christ đã thắng trên thập tự giá. Nhờ sự chiến thắng của Ngài, Đấng Christ đã đạt được sự cứu rỗi cho chúng ta.

Khi cố gắng để hiểu những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để hiểu những gì mình có thể có trong đời sống hiện tại. Sự chiến thắng của Đấng Christ có thể là sự chiến thắng của chúng ta nếu chúng ta chấp nhận đó là chiến thắng của mình. Vì lý đó, dù Đức Chúa Giê-su đã làm gì cho chúng ta, chúng ta phải lựa chọn để chấp nhận. Sự chiến thắng không tự động ban cho tất cả mọi người.

Sự Cứu Chuộc

Cơ Đốc giáo là “một tôn giáo của sự cứu chuộc.” Nhiều người được cứu khỏi sự tổn thương và đau khổ do tội lỗi gây ra nhờ những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho họ. Bằng cách này, Cơ Đốc giáo có thể khác biệt với “tôn giáo theo luật lệ.” Trong tôn giáo theo luật lệ, một người có thể tránh không bị hủy diệt nhờ “làm những việc thiện.” Nhưng Kinh Thánh nói rằng việc làm của chúng ta, dù có tốt đến đâu, cũng không thể cứu chúng ta. Kinh Thánh cũng dạy rằng những người không có Đấng Christ là nô lệ cho tội lỗi (Giăng 8:34) và bị án tử hình (Rô-ma 6:23). Những người này không thể tự cứu khỏi hai tình trạng này. Nạn đề của tội nhân đòi hỏi hành động của một người khác. Và hành động này có một giá phải trả. Như Tân Ước dạy rất rõ ràng, giá đó là sự chết của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá.

Ê-sai 35:10; Mác 10:45; Ga-la-ti 4:4, 5; Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 9:12; và 1 Phi-e-rơ 1:18, 19 cho thấy khái niệm gì của sự cứu chuộc?

Tân Ước dạy chúng ta rằng Đấng Christ chết như là Cửa lễ Hy sinh và Thay thế cho chúng ta. Đức Chúa Giê-su chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Ngài hy sinh chính mình Ngài vì chúng ta. Ngài gánh chịu số phận của chúng ta để chúng ta không phải chịu khổ. Một số người từ chối chấp nhận tư tưởng này vì họ không thích ý tưởng là có người nào đó phải chịu khổ thế cho người khác. Điều này dường như bất công khi người vô tội phải chết thay cho kẻ có tội. Nhưng đó là phần quan trọng của sứ điệp phúc âm.

“Khi Tân Ước nói về sự cứu chuộc, có nghĩa là Đấng Christ trả giá cho sự cứu chuộc chúng ta. Để giá được trả đầy đủ, đòi hỏi phải có một Đấng Thay thế để trả giá đó.” – Phỏng trích Leon Morris, *The Apostolic Preaching of the Cross* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1965), tr. 61.

Hãy suy nghĩ về những điều trong cuộc đời bạn mà bạn thấy không thể thay đổi được. Đó là những điều bạn thấy bất lực để thay đổi. Cũng một cách đó, chúng ta hoàn toàn bất lực để tự cứu mình. Điều này giúp chúng ta thế nào để hiểu rõ hơn thế nào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trên thập tự giá? Quan trọng hơn, lẽ thật diệu kỳ này của sự cứu chuộc nên ảnh hưởng đời sống chúng ta thế nào?

Những Kẻ Nô Lệ Được Giải Phóng

Chúng ta cần hiểu sự cứu chuộc như sự tự do khỏi nô lệ cho tội lỗi, một sự nô lệ đòi hỏi sự giúp đỡ từ bên ngoài. Để làm vậy, chúng ta có thể kết luận rằng những kẻ có tội bị trói buộc bởi một quyền lực hay ảnh hưởng mạnh hơn họ. Lúc đó, câu hỏi là: những kẻ có tội bị quyền lực hay sức mạnh nào trói buộc?

Hãy nghiên cứu Rô-ma 6:12-23. Xin lưu ý trong các câu 18, 20 và 22, Phao-lô nói về sự tự do. Sự tự do này nghĩa là gì? Phao-lô nói về điều gì?

Hãy suy nghĩ về những điều Phao-lô nói trong các câu trên đây cùng với những điều ông nói trong Rô-ma 6:1-11. Phao-lô nói về việc xảy ra trong phép báp-têm. Ở đây ông cho thấy những gì cần phải chết với Đấng Christ trong phép báp-têm. Sau đó, ông thách thức Cơ Đốc nhân, là những người đã được hiệp một với Đấng Christ, hãy tôn vinh Ngài là Chúa, Đấng đã giải cứu họ khỏi *quyền lực* của tội lỗi.

Theo Phao-lô, điều quan trọng ở đây là dù bản chất chúng ta có tội lỗi đến đâu, qua Đấng Christ, chúng ta có thể được tự do khỏi quyền lực nô lệ của tội lỗi. Ai đã không thấy sự hủy hoại của thứ nô lệ này như thế nào? Ai đã không thấy đời sống bị hủy diệt bởi tội lỗi? Ai đã không phải tranh đấu với quyền lực của tội lỗi trong đời sống mình? Tội lỗi là kẻ thù lớn nhất mà tất cả nhân loại chúng ta phải đương đầu.

Điều làm cho việc này rất tệ là sự nô lệ không đến từ bên ngoài chúng ta. Thay vào đó, nó đến từ bên trong. Làm thế nào chúng ta được giải cứu khỏi sự nô lệ bắt đầu từ *bên trong* chúng ta, ngay cả từ trong bản chất của mình?

Câu trả lời là chỉ đến từ quyền lực của Đức Chúa Giê-su. Ngài đã chiến thắng cho chúng ta và ban cho chúng ta quyền lực để chiến thắng. Qua Đấng Christ, tội lỗi chúng ta được tha thứ. Chúng ta phải chết cho tội lỗi. Và chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi. Chúng không thể điều khiển chúng ta. Đây là những lời hứa tuyệt vời và đầy quyền lực. Đó là những lời hứa mà tất cả những người chấp nhận danh của Đấng Christ phải nhận làm của mình.

Bạn có kinh nghiệm gì với quyền lực nô lệ của tội lỗi? Làm thế nào bạn học để nắm chặt lấy những lời hứa tuyệt vời về sự tự do đã được ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su?

Những Chủ Quyền Và Thế Lực: Phần 1

Kinh Thánh hình dung thế giới chúng ta như là đang ở dưới sự kiểm soát của đạo quân kẻ ác đang cố gắng hoàn toàn hủy diệt chúng ta. Vì thế, cuộc chiến ác đấu tranh là kết quả của công việc Chúa làm để chống lại những quyền lực này. Tin mừng vĩ đại là, sau Thập tự giá, chiến thắng chống lại chúng được bảo đảm, mặc dù trận chiến vẫn đang xảy ra. Trận chiến thì khốc liệt và lớn lao, nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dự phần vào sự chiến thắng này bởi đức tin.

Hãy nghiên cứu 1 Giăng 3:8; 5:19; Giăng 12:31; 16:11; Ê-phê-sô 6:12; Cô-lô-se 1:16; 2:15; và Rô-ma 8:38, 39. Những câu này cho chúng ta thấy gì về trận chiến này có thật thế nào? Có niềm hy vọng và những lời hứa vĩ đại nào cho chúng ta trong những câu này?

Nhiều người trong thế kỷ thứ hai mươi mốt chỉ tin vào quan điểm khoa học thế gian. Quan điểm thế gian này nghĩa là các sự vật chỉ được quan sát từ quan điểm khoa học hay thiên nhiên. Đây là quan điểm duy nhất mà nhiều người tin là đúng. Đối với những người này, thì thế gian đầy đầy những đạo quân kẻ ác và ma quỷ chỉ là sự mê tín, thiếu hiểu biết, và sự sợ hãi cho những điều không biết. Nhưng Kinh Thánh cho thấy ma quỷ đang chiến đấu để kiểm soát thế giới và dân cư trên đất.

Thí dụ, trong Rô-ma 8:38, chữ “các kẻ cầm quyền” là tiếng Hy Lạp *archai*. Chữ này có nghĩa là các nhà lãnh đạo trong chính quyền cũng như quyền lực của ma quỷ đang cố gắng để kiểm soát đời sống của người ta. Trong Ê-phê-sô 6:12, các chữ “vua chúa của thế gian mờ tối này” có thể được dịch là “chủ quyền của thế gian của sự mờ tối này.”

“Rõ ràng Phao-lô đang nói về quyền lực những thần dữ là những kẻ có quyền lực trên thế gian. So sánh câu này với câu ‘vua chúa của thế gian này,’ tức là Sa-tan, trong Giăng 12:31; 14:30; và 16:11. Đối với Giăng, ma quỷ là nhân vật có thật.[Khải huyền 2:10; 12:10].” – Phỏng trích *The SDA Bible Commentary*, quyển 6, tr. 1044.

Cuộc chiến ác đấu tranh bày tỏ thế nào trong đời sống bạn? Bằng những cách nào bạn cảm thấy sự đấu tranh này? Cách duy nhất để bị bại trong trận này là gì khi bạn có lời hứa về sự chiến thắng của Đấng Christ dành cho bạn?

Những Chủ Quyền Và Thế Lực: Phần 2

Như chúng ta đã thấy, chữ “chủ quyền” có nghĩa là các nhà lãnh đạo thế giới hay ác quỷ đang cố gắng điều khiển đời sống con người. Một chữ Hy Lạp khác, *stoicheia* được dùng với chữ *chủ quyền* (*archai*). Chữ này có nghĩa là “các thành phần.” *Stoicheia* cũng được dùng để chỉ những phần khác của thế gian tội lỗi này. Nhưng cũng từ thế gian tội lỗi này mà chúng ta được cứu chuộc nhờ sự chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá.

Trên căn bản sự nghiên cứu của chúng ta, có những điều gì khác chúng ta được cứu qua Đức Chúa Giê-su, ngoài các quyền lực của ác quỷ? Xin đọc Cô-lô-se 2:8, 14, 20; và Ga-la-ti 4:1-11, đặc biệt là các câu 3 và 9.

Tân Ước liên kết các quỷ sứ với các nhóm hay những nhà cầm quyền cai trị loài người ngoài Đấng Christ. Các nhóm hay những người lãnh đạo này có thể là chính trị, xã hội, truyền thống, hay tôn giáo. Chữ *stoicheia* dùng trong Ga-la-ti 4:3, 9 nói về các hệ thống do những người ngoại giáo điều khiển. Các Cơ Đốc nhân trong Ga-la-ti đã được giải cứu khỏi các hệ thống đó. Chữ này cũng được dùng để chỉ về những phần của hệ thống pháp lý Do Thái trong thời Kinh Thánh vào lúc đầu. Và trong Cô-lô-se 2:8, 20, chữ này nói về những sự dạy dỗ sai lầm của thế gian.

“Trong Ê-sai 24:21, những chữ ‘các vua thế gian ở trên đất’ và ‘các cơ binh nơi cao ở trên trời’ có ý nói về Sa-tan và các quỷ sứ. Phao-lô nói về Sa-tan là ‘vua cầm quyền chốn không trung’ (Ê-phê-sô 2:2). Ông cũng nói về những kẻ lãnh đạo không thấy được của quỷ như là ‘vua chúa của thế gian mờ tối này’ đang sống ‘ở các miền trên trời’ (Ê-phê-sô 6:12). Trong 1 Cô-rinh-tô 15:24, 25, Phao-lô nói về chúng đã bị Đấng Christ đánh bại. Ê-sai thấy trước thời kỳ khi quỷ sứ và những người gian ác sẽ bị trừng phạt (Xin đọc Ma-thi-ơ 25:41; 2 Phi-e-rơ 2:4, 9; Khải huyền 20:10-15).” – Phỏng trích *The SDA Bible Commentary*, quyển 4, tr. 198, 199.

Nói tóm lại, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng đời sống bị cai trị bởi quyền lực, trong cả phạm vi cá nhân và ngoài cá nhân. Không có Đấng Christ, nhân loại ở dưới sự thương hại của các quyền lực này. Những áp lực của hiện tại, sự lo sợ về tương lai, và những đòi hỏi của đời sống, các luật lệ, và chính quyền có thể tạo ra những ảnh hưởng có thể phân rẽ con người khỏi Chúa. Nhưng qua Đấng Christ, chúng ta được sự tha thứ khỏi tội lỗi mình và giải thoát khỏi làm nô lệ “những quyền lực” này. Chúng ta cần hiểu bản chất của sự chiến thắng đó và chấp nhận làm của mình.

Ngoài các quyền lực trên trời và trong thế gian, có những ảnh hưởng gì khác đang chống lại bạn và đức tin của bạn? Bạn cần phải biết chúng là gì và sau đó chấp nhận những lời hứa bạn có trong Đức Chúa Giê-su để chiến thắng chúng.

Kẻ Sát Nhân Bị Bại Lộ

Đấng Christ đến thế gian với mục đích là hủy diệt công việc của quỷ (Hê-bơ-rơ 2:14). Ngài đã làm điều này trên thập tự giá. Nhưng nếu Chúa đã chiến thắng ma quỷ, cùng các chủ quyền và thế lực, tại sao chúng ta vẫn còn phải tranh đấu với các chủ quyền và thế lực? Và tại sao quỷ sứ vẫn còn có thể đi khắp nơi như sư tử đang cố hủy diệt chúng ta?

Hãy đọc kỹ Cô-lô-se 2:15. Hãy coi ba động từ khác nhau Phao-lô dùng để miêu tả việc xảy ra tại Thập tự giá. Chúng ta hiểu điều này thế nào?

Thứ nhất, Đấng Christ “đã làm hư hỏng” hay “truất bỏ các quyền cai trị và thế lực.” Chữ Hy Lạp cho những động từ này là *apekduomai*, nghĩa là “lột bỏ quần áo của ai.” Ở đây có nghĩa là các thế lực bị lột bỏ các khí giới.

Các khí giới gì? “Đời sống chiến thắng của Đấng Christ, chấm dứt ở Núi Sọ, nghĩa là ma quỷ sẽ bị hủy diệt. Sự trá hình của Sa-tan bị bại lộ. Những phương pháp làm việc của nó bị lộ ra trước các thiên sứ và cả vũ trụ. Nó đã bày tỏ bản tính thật của mình. . . . Bởi Thập tự giá, Đức Chúa Giê-su đã lột bỏ quyền lực sự tối tăm là vua chúa của thế gian này, và khí giới của chúng.” – Phỏng trích *The SDA Bible Commentary*, quyển 7, tr. 205.

Đấng Cơ Đốc “nói công khai. . .” về “những thế lực.” Các thế lực này được bày tỏ công khai thế nào tại Thập tự giá? Hình ảnh nào của chúng trở nên rõ ràng? Xin đọc Giăng 8:44.

Câu này cũng nói Đấng Christ “chiến thắng chúng nó.” Chữ Hy Lạp cho hành động này là *thriambeuo*, và điều này có nghĩa là thành công và ăn mừng. Nhưng, có sự mâu thuẫn lớn ở đây: Đức Chúa Giê-su bị treo trên thập tự giá, bị thống khổ dường như là bị đánh bại tới bời. *Nhưng Kinh Thánh gọi đó là sự chiến thắng?* Cuộc chiến thắng này có ý nghĩa gì chẳng nữa, thì chắc chắn Chúa đã bày tỏ Sa-tan là kẻ sát nhân mà Ngài đã nói trước.

Vì Thập tự giá, một ngày sẽ đến khi quyền hành của những thế lực này sẽ phải ngừng hoàn toàn. Đó là khi Đấng Christ “đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực” (1 Cô-rinh-tô 15:24). Và kẻ thù bị hủy diệt sau cùng là sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:26). Cho đến khi đó, chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cuộc chiến của đức tin trong sức mạnh của Đức Chúa Trời được ban cho tất cả những ai chấp nhận sức mạnh đó.

Sau sự chết của Đấng Christ, “Sa-tan thấy những gì nó cố gắng che đậy đã bị lộ tẩy. Công việc gian ác của nó bị phô bày trước các thiên sứ và cả vũ trụ. . . . Nhưng Sa-tan không bị hủy diệt ngay lúc đó. Các thiên sứ khi đó cũng chưa hiểu thấu đáo cuộc thiến ác đấu tranh. Loài người cũng như thiên sứ phải thấy sự trái ngược giữa Vua sự sáng [Giê-su] và vua chúa sự tối tăm [Sa-tan]. Một người phải lựa chọn họ sẽ phụng sự ai.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 761.

Nghiên Cứu Bổ Túc: Hãy đọc Ellen G. White, “The Book of Books,” tr. 136, trong *Fundamentals of Christian Education*; “Spiritualism,” tr. 394, 395, trong *The Story of Redemption*; và “Agency of Evil Spirits,” tr. 511-517, trong *The Great Controversy*.

“Cuộc chiến đấu mà mắt con người không thấy vẫn đang tiếp diễn. Đạo quân của Chúa ở trên đất, cố gắng cứu linh. Sa-tan và bè lũ của nó cũng làm việc, cố gắng lừa gạt và hủy diệt. . . . Ngày qua ngày trận chiến tiếp tục. Nếu mắt chúng ta có thể mở ra để thấy đạo quân thiện và ác đấu tranh, thì sẽ không có sự phù phiếm, không pha trò hay giỡn cợt. Nếu tất cả đều mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời và chiến đấu cách can đảm cuộc chiến của Chúa, thì sẽ có những chiến thắng khiến nước tối tăm phải run rẩy.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Testimonies for the Church*, quyển 6, tr. 41.

“Khi người ta cố gắng làm việc với Đức Chúa Trời, họ sẽ thấy những cuộc tấn công chống lại thập tự giá không hề ngừng. Những quỷ sứ và ác thần ở các miền trên cao đang xếp hàng chống lại tất cả những người vâng theo luật pháp của thiên đàng. Vậy thì, thay vì gây ra sự phiền não, những tấn công chống lại Đức Chúa Trời nên đem lại niềm vui cho các môn đồ của Đấng Christ, vì điều này chứng tỏ họ đang đi theo bước chân của Thầy mình.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Thoughts From the Mount of Blessing*, tr. 29, 30.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Hãy coi kỹ lại Hê-bơ-rơ 2:14, 15. Sự chết như một phần của sự làm nô lệ được hình dung rõ ràng ở đây. Xin cũng lưu ý, chúng ta sợ chết. Tại sao chúng ta sợ chết quá vậy? Sự sợ hãi nắm giữ chúng ta như một thứ nô lệ thế nào? Cơ Đốc nhân, được tự do trong Đấng Christ, nên nghĩ thế nào về sự chết?
- 2 Đối với một số người, họ cho tư tưởng về ma quỷ là buồn cười. Còn đối với những người khác, sự sợ hãi này điều khiển cả đời sống họ. Làm thế nào, là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể giữ sự quân bình đúng trong sự hiểu biết về những quyền lực này, đồng thời, hiểu những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta trong việc chiến đấu chống lại chúng?
- 3 Có một số thí dụ nào về những nhóm gian ác điều khiển hay ảnh hưởng các quyền lực thế gian?
- 4 Quan điểm thế gian về cuộc thiện ác đấu tranh giúp chúng ta hiểu thế nào lịch sử của sự gian ác vẫn tiếp tục, ngay cả sau sự chiến thắng của Đấng Christ trên thập tự giá?